

**VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN KẾT
LUẬN 01-KL/TW NGÀY 18/5/2021 CỦA BCT VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN
CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BCT ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

Liên đoàn lao động Thành phố Huế

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa Đại hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu không chỉ là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, mà Người còn đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam - một tổ chức quan trọng đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng sau này, Người đặc biệt quan tâm tới từng bước đi, bước trưởng thành của Công đoàn Việt Nam. Người thường xuyên quan tâm đến công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động; dành nhiều thời gian để đi thăm, nói chuyện và chỉ dẫn về công tác công đoàn tại các nhà máy, xí nghiệp, lâm trường... Từ năm 1957 Bác Hồ đã trực tiếp ký Sắc lệnh ban hành Luật Công đoàn, trong đó chỉ rõ mục đích của tổ chức công đoàn: “Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”.

Kính thưa Đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Huế đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tích cực, nghiêm túc triển khai tổ chức các đợt học tập nghiên cứu, với nội dung, hình thức phong phú, cách làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đoàn viên, người lao động từ thành phố đến cơ sở; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được LĐLĐ TP Huế cụ thể hóa trong từng hoạt động bề nổi và chiều sâu tại các cấp công đoàn. Nhiều Công đoàn cơ sở đã chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ với phương châm, nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021

của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Cùng với đó, Công đoàn Thành phố cụ thể hóa nội dung cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động học tập và làm theo Bác đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện các mô hình, điển hình như: CĐCS trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xây dựng và phát triển các câu lạc bộ sách và ước mơ tại đơn vị. Các đoàn viên là giáo viên đã tích cực định hướng, đồng hành cùng học sinh lan tỏa mạnh mẽ mô hình văn hóa đọc trong học sinh toàn trường; Công đoàn CS Phường Phước Vĩnh với nhiều sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa, công sở văn minh. CĐCS Phường An Đông với nhiều giải pháp có hiệu quả phong trào xây dựng đô thị văn minh, Chủ Nhật xanh, Chủ Nhật vì cộng đồng; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; CĐCS Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố Huế với phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực và ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Công đoàn tuyên dương khen thưởng; đồng thời, thông qua đó đã giới thiệu 1.423 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó có 926 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua LĐLĐ TP đã được LĐLĐ tỉnh công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kính thưa các đại biểu!

Để hiện thực hóa mục tiêu trên gắn với việc triển khai có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII trong thời gian đến, tại diễn đàn Đại hội hôm nay xin được đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, chúng ta cần đẩy mạnh triển khai, quán triệt cho đoàn viên và người lao động nắm được những nội dung cốt lõi chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn là công việc thường xuyên lâu dài, liên tục góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó giúp cho đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn, thực hành đúng hơn các phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa Huế trong gia đình cũng như cộng đồng, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức Huế; đồng thời, chuyên hóa các giá trị văn hóa này thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Thứ hai, các tổ chức Công đoàn cần nắm vững và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 đi đôi với việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ

Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” bằng những chương trình hành động và các kế hoạch cụ thể với nhiều giải pháp, phương thức khoa học, sáng tạo thích ứng với thời đại chuyên đổi số hiện nay, đồng thời, tập trung nguồn lực vào việc thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi để khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn.

Thứ ba, mỗi một tổ chức Công đoàn chúng ta căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động để có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm lan tỏa, khơi dậy trong đoàn viên, người lao động tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương trong giai đoạn mới, theo đó phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy Đảng, chính quyền và Công đoàn các cấp phát động, đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu, làm tốt trách nhiệm nêu gương, không những người đứng đầu phải quyết liệt trong chỉ đạo và mỗi cán bộ CĐ phải tiên phong trong công việc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ chí Minh từ chính những hành động cụ thể hàng ngày, từ chính phong trào vận động đoàn viên, người lao động. Tập trung khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, đấu tranh với các cái xấu để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Thứ tư là, Công đoàn chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền gương “người tốt”, “việc tốt”; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu xuất sắc; phổ biến, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

Kính thưa Đại hội

Làm theo lời dạy của Bác, các tổ chức Công đoàn tỉnh đến cơ sở trong thời gian qua không ngừng phát triển và trưởng thành, trở thành điểm tựa cho đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Chúng tôi thiết nghĩ, tại diễn đàn này chúng ta sẽ đón nhận nhiều ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động toàn tỉnh là nhân tố có ý nghĩa trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!